

**NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP TẠI NHÀ  
MÔN VĂN 7**

**Thời gian nhận: Thứ Hai, ngày 1/2/2021**

**Hạn hoàn thành: Thứ Bảy, ngày 6/2/2021**

**Bài 1: Hãy nói các khái niệm ở cột A và nội dung của cột B sao cho phù hợp để ôn lại những đặc điểm cơ bản của văn nghị luận:**

Cột A	Cột B
Văn nghị luận	Là những lí lẽ, dẫn chứng được đưa ra làm cơ sở cho luận điểm.
Luận điểm	Văn bản được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng, quan điểm nào đó thông qua các luận điểm, luận cứ rõ ràng, thuyết phục.
Luận cứ	Là cách lựa chọn, sắp xếp, trình bày luận cứ để làm rõ luận điểm.
Cách lập luận	Là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của người viết hoặc người nói trong bài văn nghị luận.

**Bài 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:**

Nói rằng tình yêu thương là vô giá, vậy giá trị của tình yêu thương là gì? Tình yêu thương là thứ vô hình, nhưng không có nghĩa là chẳng ai có thể nhìn thấy nó, cũng không có nghĩa nó là thứ rẻ mạt, không đáng dùng đến. Ta có thể thấy tình yêu thương trong mắt mẹ, thấy được tình yêu thương qua những cái ôm xiết chặt của ba, thấy tình yêu thương trong sự nhiệt tình giúp đỡ của bạn bè, và những lúc như thế, tình yêu thương là vô giá, không gì có thể mua được. Tình yêu thương cũng có ý nghĩa vô cùng lớn lao, bởi lẽ, nó là thứ sức mạnh tạo nên vô vàn những sức mạnh khác. Một bà mẹ sẵn sàng cho đi đôi mắt, cho máu, cho đi hơi ấm, thậm chí hiến dâng cả mạng sống của mình để cứu lấy đứa con bé bỏng như trong truyện “*Bà mẹ và thân chết*” (An-đec-xen).(...) Một cậu bé có thể chấp nhận bị vùi sâu dưới đáy đại dương để người khác được sống giống như Ma-ri-o trong “*Một vụ đắm tàu*”.(...) Tình yêu thương cũng chính là động lực thúc đẩy ta tạo ra những thứ hữu hình, những của cải vật chất phục vụ cho nhu cầu cuộc sống. Ê-đi-xơn vì muốn mang ánh sáng đến cho nhân loại nên mới dày công nghiên cứu để bóng đèn điện chiếu sáng nhiều giờ hơn. Niu-ton vì muốn cho tất cả dân làng biết giờ một cách thuận tiện nên đã làm một cái đồng hồ to bằng những vật liệu đơn giản(...) Tình yêu thương còn có vô vàn ý nghĩa khác nữa nhưng điều quan trọng nhất chính là nó gắn kết và tạo ra giá trị nhân văn cho cả thế giới này.

(Trích bài làm của học sinh trường Phổ thông dân lập Lô-mô-nô-xốp)

**a. Vấn đề nghị luận trong đoạn văn trên là gì?**

**b. Xác định câu văn nêu luận điểm, luận cứ và chỉ ra cách lập luận trong từng đoạn văn.**

**Bài 3: Có hai bạn học sinh tranh luận như sau:**

Nếu sống trong một môi trường xấu, nhiều cạm bẫy, nhân cách con người ta dễ trở nên xấu xa. “*Gần mực thì đen*” mà.



Có rất nhiều người dù phải sống trong một môi trường xấu xa, nhiều cạm bẫy nhưng họ vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp. “*Gần mực*” chưa chắc đã “*đen*” đâu nhé!

**Em hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 10 đến 12 câu.**

**Bạn A hay bạn B?**

*Các con hãy ôn tập nghiêm túc, hiệu quả!*